



'พล.อ.ต.อมร
ชมเชย'
เตือน ให้รู้ทัน
'ภัยไซเบอร์'

5

สัมภาษณ์พิเศษ

'พล.อ.ต.อมร ชมเชย' เตือน ให้รู้ทัน 'ภัยไซเบอร์'

หมายเหตุ : "พล.อ.ต.อมร ชมเชย" เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ให้สัมภาษณ์รายการ "สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์" ทางช่องยูทูป SiamrathOnline ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ให้ข้อมูลถึงภัยไซเบอร์ออนไลน์ในโลกยุคใหม่พร้อมทั้งเตือนสังคมให้ระวังไม่ตกเป็นเหยื่อ

● ประเทศไทยต้องระวังภัยไซเบอร์เรื่องใดบ้าง

ภัยไซเบอร์ยังติดอันดับต้น ๆ จากรายงานล่าสุดที่คาดการณ์ออกปี 2024 World Economic Forum ที่ดูเรื่องความเสี่ยงของโลกนี้ ตัวที่เรียกว่า Cyber Insecurity คือ ความไม่ปลอดภัยเรื่องไซเบอร์ จะเป็นปัญหาในช่วง 2 ปีนี้ และอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งในส่วนของประเทศไทยเราเอง ก็สอดคล้องกันกับที่ World Economic Forum ได้วิเคราะห์เอาไว้ แต่ปัญหาที่ควรเจาะจงและน่าห่วงใยคือ หน่วยงานต่างๆ ต้องเตรียมรับมือ กับเรื่อง Land Software ซึ่งต้องห่วงใน 2 ระดับ ไม่เพียงแต่ที่เราใช้ไม่ได้อย่างเดียว เนื่องจากมันดูดข้อมูลก่อน และไล่ดูว่า ระบบไหนสำคัญเมื่อเข้าได้แล้ว มันจะดูดข้อมูลไปเก็บไว้และเมื่อได้ครบถ้วนแล้วมันจะเข้ารหัสเพื่อให้ท่านใช้งานไม่ได้ เสร็จแล้วจะทิ้งโน้ตไว้ว่าต้องเรียกค่าไถ่เท่าไร

ตัวนี้ที่เราห่วงมาก ๆ จากหลายปีที่ผ่านมา มีหลายเคส ทั้งระดับองค์กรใหญ่ ภาครัฐ เอกชน และระดับหน่วยงานรวมถึงบุคคลด้วย บางคนโดนกับเครื่องของตนเองด้วย เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเรื่องการป้องกันสำคัญมากคือ ทำอย่างไร เราจะมีการอัปเดต มีการป้องกันที่ดีมีการสังเกตว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำเพื่อไม่รับมันเข้ามา อีกด้านหนึ่งคือ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะช่วยให้เราปลอดภัยได้อย่างไรหรือกลับมาใช้งานได้ คือ Backup ต้องดี ซึ่งนอกเหนือจากการ Backup เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและเร็ว

อีกอย่างที่ต้องเตรียมไว้คือ Backup ที่อยู่นอกเหนือจากระบบปกติและมีมากกว่า 1 ชุด เพราะในปีที่ผ่านมาเราเจอว่าอันนี้เป็น Backup แยก แต่วันที่ Backup กลับเสียบ้างไว้ เขาก็มาเห็นพอดี้และโดนเข้ารหัสทันที เพราะฉะนั้นอาจจะทำได้ดังนี้ สมมติว่าเรา Backup อันนี้ ไปเก็บไว้และสัปดาห์ต่อมา นำฮาร์ดดิสก์อันใหม่มา Backup เพื่อให้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถเรียกคืนข้อมูลได้อีกเรื่องหนึ่งคือภัยหลอกลวงส่วนบุคคล หรือ



ที่เรียกว่าภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อยากบอกว่าในปีนี้ หนึ่งเรื่อง beekeeper ซึ่งเป็นตัวยืนยันเรื่องภัยคอลเซ็นเตอร์ว่าเป็นปัญหาของโลกเนื่องจาก พระเอก ไปลุยกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แสดงให้เห็นว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทุกคนรู้จัก ซึ่งเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ สิ่งที่เราต้องห่วงในปัจจุบันคือหลอกให้ลงทุนและพวกนี้อดทนมาก บางครั้งค้าขายออนไลน์อาจเสียแค่ 200-300 บาท หรือหลอกให้

ทำงานออนไลน์อาจจะเสียแค่หลักพัน แต่หากถูกหลอกให้ลงทุนออนไลน์เสียเป็นหลักล้านและเราอาจมีความพยายามสูงมาก เช่น กลุ่มที่เราตามตอนนี้จะใช้หน้าคนดังมาโฆษณาใน Social Media ซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดเพราะคิดว่าโฆษณาใน Social Media คัดกรองมาดีแล้ว แต่ความเป็นจริงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขว่าต้องคัดกรองสิ่งที่โฆษณา เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราเอง ไม่ว่าจะโฆษณาขายของ โฆษณาทำสิ่งต่าง ๆ ใน Social Media เราต้องเป็นคนพิจารณาดูให้ดูอย่าหลงเชื่อ ดังนั้นการหลอกให้ลงทุนยังเป็นปัญหาอยู่ มีแนวโน้มที่สูงขึ้นและเสียหายเยอะมาก อีกส่วนหนึ่งคือเพจปลอมที่ชวนให้เราโอนเงินและเมื่อถึงเวลาไปจริงที่พิกไม่ได้เปลี่ยนอะไรเอาไว้ จึงเป็นทักษะอีกอย่างหนึ่งที่เรากำลังดูให้เป็นในเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องใดในโลกออนไลน์ อีกส่วนคือ AI ซึ่งมาแรงเป็นอย่างมาก ตอนนี้ยังเป็นเพียงคลิปทำให้หน้าขยับได้ เสียงคล้าย แต่ฟังจะเริ่มมีบีบี้และเข้าถึงได้ง่าย

เพราะฉะนั้นปี 2567 มันอาจจะเริ่มทำแบบ Interact กับเราได้ เริ่มฟังเรารู้เรื่องและตัวนี้สามารถคุยกลับกันได้ ซึ่งไม่น่าจะเกิดคาดเพราะความก้าวหน้าด้าน AI มาได้เร็วมาก สิ่งที่เราจะเตือนคือเวลาเราจะเชื่ออะไร ทั้งข่าวที่เห็นและสิ่งที่อ่านหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เรารับรู้อย่ารีบเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้เห็นว่าฉันอ่านเจอสิ่งนี้ ฉันได้ฟังสิ่งนี้ และฉันได้เห็นคลิปสิ่งนี้ แต่ต้องดูต่อว่าทั้งหมดที่ได้รับมาเป็นไปได้หรือไม่ ใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ เราจะเสียประโยชน์หรือไม่

แม้กระทั่งเวลาเราพบเจออะไรใน Social Media เราจะตัดสินใจว่าใครถูกหรือผิด จะ Comment นำไปแชร์ต่อ ควรรอดูเหตุการณ์ว่าอีกครั้งซ้ำโหม่งจากนั้นจะมีมุมกลับหรือไม่ กระแสดีกลับจะเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมด้วย เพราะเรื่องหลอกมันจะเป็นปัญหาที่ทำให้เพื่อผลประโยชน์มากขึ้น เรื่องหลอกซ้ำ ๆ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา แคปปล่อยออกมาและรอดูว่าคนจะแชร์ต่อหรือไม่ ตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ทำและคนหวังผลทั้งนั้น อาจจะหวังผลเรื่องเงิน หวังผลให้เชื่อ หวังผลให้ทำอะไรอย่างที่เขาต้องการ เพราะฉะนั้นต้องมีทักษะของการรู้เท่าทันหรือหากเราไม่รู้เท่าทันต้องหยุดรอฟัง หยุดรอดูให้เรื่องคลี่คลาย รอให้คนนำอีกมุมหนึ่งมานำเสนอ เพราะเรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร แต่อย่าเพิ่งทำอะไรออกไปในรูปแบบที่เราจะเสียหาย พวกนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ต้องระวังในปี 2567

● ช่วงปีที่ผ่านมามีเรื่อง Deepfake ในเรื่องนี้จะพัฒนาไปสู่การหลอกลงได้ จากเดิมมุ่งหวังเพียงแค่อวดคิวถูกหรือไม่

ไซ้ครับ ตอนนี้อาจจะจะเป็นเพียงการสาธิต

ให้ดูว่ามีเทคโนโลยี แต่ต่อไปเมื่อเราไม่เข้าใจมันก็อาจจะมีคนนำไปใช้เพื่อหวังผลแบบจริงจัง จากเดิมอาจจะเคยเห็นว่า Mark Zuckerberg พูดให้ร้าย Social Media พูดคำเรื่องของตนเอง แต่ทำไปไม่เชิงสาธิตทั้งภาพและเสียง ต่อไปเราอาจจะเชื่อเรื่องคลิปหลุดไม่ได้แล้ว อาจจะเชื่อเรื่องเสียงที่ถูกบันทึกไว้ไม่ได้แล้ว เพราะมีกลไกที่จะเรียนรู้และสังเคราะห์ด้วย AI ให้ออกมาสมจริงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราต้องระวังต่อไปคืออาจจะนำเงื่อนไขหรือบริบทว่าลักษณะในการทำ การพูดต่าง ๆ มีเรื่องอื่นมาสนับสนุนด้วยหรือไม่ มากกว่าสิ่งที่เราได้ยินและเห็น ซึ่งอาจจะต้องมีสภาพแวดล้อมของบริบทสิ่งต่าง ๆ ที่มาประกอบกันมากกว่า เรื่องของประสาทสัมผัสของเราที่ได้เห็นและได้ยิน

เพราะเทคโนโลยีมันก้าวไปแล้วเราต้องเข้าใจและรับรู้ได้แล้วว่า มันมีโอกาสที่สิ่งเหล่านี้ อาจจะสังเคราะห์ด้วย Deepfake ต่าง ๆ ออกมาได้ หากติดตามเรื่องของ Tiktok ก็เจอ Tom Cruise ที่ไม่ใช่ตัวจริง ซึ่งเหมือนมากแต่เป็น Entertainment เรียกยอดโลกแต่อนาคตอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือได้

● บัญชีของคนที่ไม่เข้าไปใช้ AI ต่าง ๆ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

เมื่อนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่ใน Social Media หรือโลกโซเชียล ต้องยอมรับว่าตั้งแต่เราใช้งาน Social Media ถึงแม้จะยังไม่มีเรื่อง Deep fake เข้ามา ก็ถือว่าเราได้มอบข้อมูลของเราส่วนหนึ่งให้เขาไปฟรี ๆ แลกกับการใช้แพลตฟอร์มของเขา และไม่ควรแปลกใจที่มีโฆษณาต่าง ๆ ขึ้นมาเรานำ AI ตัวนี้มาใช้และเปลี่ยนหน้าทำให้เราบุคลิกขึ้น ดูดีขึ้น ดูเหมือนดาราดาราเกาหลีมากขึ้นแน่นอนว่าทุกคนไม่ได้อ่านเนื้อหาเขาจะนำไปทำอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นการใช้งานหากเราหวังเรื่องความเป็นส่วนตัวว่าเขานำของเราไปใช้ประโยชน์ ต่อไปจะมีผลอะไรกับเราหรือไม่

ตรงนี้แนะนำว่าเราควรระวังหลีกเลี่ยง เพราะการที่เราได้รูปสวย ๆ กลับมา ที่ไปตกแต่งด้วย AI และได้ภาพนิ่งหรืออาจจะจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หากหวังเรื่องความเป็นส่วนตัวต้องหลีกเลี่ยงเพราะในเงื่อนไขบางครั้งที่เขาอาจจะนำไปใช้ในรูปแบบที่เราอนุญาตหรือไม่ก็ไม่แน่ใจหรือบางครั้งเราไม่ได้อ่านว่าเราอนุญาตอะไรให้เขา ซึ่งน่ากลัวกว่าก่อนหน้านี้ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกัน อีกด้านคือเขานำจากที่เราเผยแพร่ในอริยาบถต่าง ๆ เพราะเราใช้ Social และเขาเป็นเพื่อนกับเรา เขาอาจจะเป็นคนนำไปอัปโหลดและสร้างคลิปจำลองเป็นตัวเราเอง นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เขาให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจจะจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ บางครั้งก็ Setup ด้วยระบบต่าง ๆ ของเขาเองได้สำหรับคนที่เขาตั้งใจ

และอยากทำ ซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นเวลาที่เราเผยแพร่อะไรต่าง ๆ ให้ข้อมูลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เราทำเป็นสาธารณะมากขึ้น จะมีความเสี่ยงตรงนั้นเสมอ อาจจะถูกนำไปใช้โดยบวกกับ AI และสังเคราะห์ออกมาถูกใช้ในทางที่ผิด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง Balance ระหว่างเราจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์หน้าตาชื่อเสียงของเรา เพราะหวังผลเรื่องการทำงาน กับเรื่องตรงนี้เราเป็นห่วงอย่างมาก เพราะเดี๋ยวจะมีคนนำเรื่องของเราไปแอบอ้าง ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยที่เราจะพิจารณาอีกครั้ง

● กรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างว่าเป็นคนรู้จักควรทำอย่างไร

เราไม่ควรจะเชื่อคนที่เขามียี่ห้อส่วนตัวบุคคลของเรา ความหมาย คือ ไม่ควรตื่นตื่นตกตกเขาบอกว่าคุณชื่ออะไรหรือพ่อแม่คุณชื่ออะไร และบอกให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องแยกเป็นคนละเรื่องแล้วอย่ามองว่าการที่เขาเรียกว่าเราชื่อนี้ บ้านเลขที่นี้ และจะบอกให้เราทำอะไรต่อไป มันเป็นเหตุผลที่เพียงพอเราต้องย้อนกลับไปตั้งมมมองว่าสุดท้ายแล้วหน่วยงานรัฐจะทำอะไรแบบนี้กับเราหรือไม่ หน่วยงานเอกชนเขาจะนำเรื่องเหล่านี้มาบอกเราและจะเอื้ออำนวยความสะดวกนั้นมันใช่หรือไม่

เพราะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องระวังตัว และไม่ใช้เรื่องที่มีหวังว่าเราจะมองว่าดีที่มีบริการแบบนี้ให้เรา โดยที่เราไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องปวดหัว เพราะมีคนยื่นนำข้อมูลส่วนบุคคลมาบอกเรา แนะนำสิ่งที่ดีให้กับเราหรือขอมมาขูเรา ทำนองว่าคุณคิดเห็นหรือที่ยอดนิยมในตอนนี้เป็น เรื่องเชี่ยณ เงิน บำเหน็จ บำนาญที่คุณได้ไป ให้ผิดทั้งหมด คุณต้องรีบลงแอปนี้เพื่อจะได้คำนวณใหม่และหากไม่รีบทำเราจะยึดคืนหมด ที่เราอยากเตือนในรูปแบบปัจจุบันและในอนาคต เพราะตอนนี้อาจจะเน้นข้าราชการบำนาญ หรืออาจจะเน้นว่าคุณเป็นลูกหลานข้าราชการบำนาญ และหากพ่อแม่คุณเสียชีวิตและคุณมีเงินก้อนหนึ่งอยู่ในเงินบำนาญที่เราต้องตามต่อไป คือ ทำไม่มันถึงรู้ชื่อเรื่องพวกนี้ และอัปเดตอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้แยกเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรากำลังตามกันต่อไป แต่ระหว่างนี้เราต้องตั้งคำถามว่า คุณชื่ออะไร หน่วยงานอะไร จะจดเบอร์โทรศัพท์ที่ไว้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความหมาย

สิ่งที่เราต้องทำก่อนที่คุณจะไปต่อกับเขาในสิ่งที่เขาพูด คือ คนชื่อนี้หน่วยงานนี้เดียวเราติดต่อหาเบอร์เองว่าหน่วยงานนี้เบอร์อะไร และติดต่อกลับไปว่า คุณมีคนที่ชื่อนี้ หมายเลขประจำตัวนี้ ถูกส่งมาให้ทำแบบนี้กับคุณหรือไม่ ทำด้วยตัวเองอย่าไปต่อกับทุกคำพูดที่เขาพูดมา ไม่ว่าจะเขาจะบอกต่อไปว่า ดาวนี่โหลดแอปนี้ หรือโอนเข้าบัญชีนี้ ก็ขอยกชัดเจน อย่าตื่นตื่นเรื่องที่เขานำข้อมูลส่วนบุคคลมาบอกและแปลว่าต้องเชื่อ ยุค

นี้ต้องสงสัยทั้งหมดและควรระวังตัว

● **แนวโน้มความร่วมมือในการป้องกันระหว่างองค์กรเรื่องระหว่างประเทศที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหา ในวันนี้มีความคืบหน้าอย่างไร**

แบ่งเป็น 2 ด้าน 1.ตอนนี้ในฝั่งอาเซียน ปลัดท่านปัจจุบัน ซึ่งมาจากกระทรวงยุติธรรม และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และผลักดันเรื่อง พ.ร.ก.สำเร็จในประเทศเรา ท่านจึงอยากให้ทั้งอาเซียนรวมตัวกันต่อต้านเรื่องการหลอกลวงออนไลน์ให้เป็น Agenda ของทั้งภูมิภาค ซึ่งตรงนี้ก็คงจะมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง แต่อีกด้านหนึ่งที่เรากำลังพยายามมากคือ อยากให้ทาง Social Media แพลตฟอร์มมาร่วมมือกับเรา เพราะฉะนั้นตอนนี้ความพยายามหลาย ๆ อย่างที่ประเทศเราเอง คือ DES ดำรวจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) Mobile Operator กสทช. มันทำให้เราต้องการใช้ซิมโทรหากคนโอนเงินต่าง ๆ มันเริ่มยากขึ้น

เพราะฉะนั้นเขาต้องคิดมุขใหม่ ๆ ในการคิดมุขใหม่ตอนนี้ ซึ่งเราต้องหาความร่วมมือให้ได้ระหว่างเรากับ Social Media มันไปอาศัยโฆษณาใน Social Media ไม่ต้องใช้ซิมแล้วใช้ในการลงทุนโฆษณา และโฆษณามันเข้าถึงคนได้เยอะมากเท่าที่เขาจ่าย Social Media หากจ่ายเยอะก็ครอบคลุมทั้งประเทศและยิ่งดี ซึ่งตรงนี้นั้นยังไม่เกิดแต่อยากให้เกิดมากคือ ความร่วมมือระหว่างรัฐ หน่วยงานของเราที่จะร่วมกับ Social Media เพื่อให้มีระบบกลไกที่จะรีพอร์ตง่ายขึ้น ตรวจจับได้ฉลาดขึ้น เพราะตรงนี้เราเห็นหลายประเทศ สุดท้ายหลังจากคุ้ยไปสักพัก ความร่วมมือไม่เกิดต้องจบลงด้วยการฟ้องร้องแต่เราไม่

อยากให้ถึงวันนั้น เราอยากรีบช่วยกันเพราะฟ้องร้องบางครั้งมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพราะความร่วมมือมันไม่เกิด คนยังถูกหลอกอยู่ โฆษณายังหลอกลวงอยู่ เพราะฉะนั้นเราอยากจะทำวงวนให้ Social Media รับหาหนทางร่วมมือกับเรา เพราะสุดท้ายสิ่งที่เราอยากให้เกิดมาก ๆ คืออยากให้ความเชื่อมั่นในการซื้อขายในโลกออนไลน์กลับมา อยากให้เศรษฐกิจในโลกออนไลน์เป็นไปด้วยความสะดวกเหมือนเดิมและน่าเชื่อถือ เพราะส่วนหนึ่งที่เราถูกหลอกทุกวันนี้ เพราะพยายามทำให้เรื่องมันง่าย สมัครง่าย ใช้ง่าย จึงทำให้มีจฉฉีพเข้ามาร่วมด้วย หลอกด้วย ในความสะดวกของเรา จึงกลายเป็นว่าตอนนี้เราต้องตั้งการ์ดป้องกันตนเอง ไม่เชื่อโฆษณาต่าง ๆ สุดท้ายจะทำให้ยอดของการโฆษณาของ Social Media แพลตฟอร์มที่คนอยากขายของจริง เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือจริง อาจจะกลายเป็นว่าไม่ลงทุนโฆษณาดีกว่า เพราะลงทุนแล้วคนไม่เชื่อเพราะ Social Media กลายเป็นแหล่งรวมของโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือ

เราจึงอยากพูดถึงประเด็นความร่วมมือที่อยากทำร่วมกับหน่วยงานพวกนี้ เพื่อจะดึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะได้เชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในโลกออนไลน์กลับมาอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้จะเป็นผลดีกับทุกฝ่าย เพราะหากเราทำอะไรที่ไม่ดี ชวนลงทุนปลอม ชวนซื้อของที่ไม่ดี ชวนเล่นพนันให้มันลดน้อยลงไปเราเชื่อว่าผลในเรื่องที่เป็นบวกจากที่คนจะมาซื้อขาย ทำมาหากินหรือทำอะไรในรูปแบบที่เศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีกว่าเดิมที่เป็นประโยชน์กับทุกคน มันจะเห็นภาพที่ทำให้อนาคตเราสดใสมากยิ่งขึ้น

'ไอทีวี' รีเทิร์น?



หน้า... 5

6 บินโหมไลน์ที่นำจับตามอง

วานนี้ (๒๕ มกราคม) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้องของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ร้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งขาดของคณะกรรมการ ในข้อพิพาทระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กับบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) หรือไอทีวี

คดีนี้ยาวนานมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ สปน.มีหนังสือบอกเลิกสัญญา แจ้งให้บริษัท ไอทีวี จำกัด ชำระหนี้กว่าแสนล้านบาทและส่งมอบทรัพย์สิน ตามมติ ครม. ทำให้ไอทีวีหยุดดำเนินกิจการ

แต่ไอทีวี ได้แย้งว่า การบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เรียกค่าเสียหาย ๑๑๙.๒๕๒ ล้านบาท

พร้อมทั้งยื่นข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ ให้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า สปน.ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้ ไอทีวีเรียกค่าเสียหายจาก สปน. ๒๑.๘๑๔ ล้านบาท

แต่ศาลปกครองกลางไม่รับคำฟ้อง เนื่องจากเกินกว่าอายุความ ๑๐ ปี

ต่อมาไอทีวียื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลปกครองสูงสุดยืนยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับพิจารณาคำอุทธรณ์ แต่ข้อพิพาท ค่าปรับ ให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๙ ไอทีวีได้รับคำสั่งขาดจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุว่า การบอกเลิกสัญญาของ สปน.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ สปน.ชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัท จำนวน ๒.๘๙๐.๓๔๕.๒๐๕ บาท

ในเวลาเดียวกัน เมื่อศาลปกครองสูงสุดเคยมีพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งขาดของคณะกรรมการ ที่ให้ปรับลดค่าตอบแทนตามสัญญาฯ ระหว่างไอทีวี กับ สปน. เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

บริษัทจึงต้องชำระค่าตอบแทน จำนวน ๒,๘๘๖,๗๑๒,๓๒๘



'ไอทีวี' รีเทิร์น?

บาท ให้แก่ สปน. ITV และ สปน. ต่างมีหน้าที่ต้องชำระหนี้เท่ากัน

จึงไม่มีหนี้สินต่อกัน

จากนั้น สปน.ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งขาดคณะกรรมการ โตุลาการ ต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลมีคำสั่งรับคำร้อง

อันว่าคม ๒๕๖๓ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ยกคำร้องของ สปน.

สปน. จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

และวานนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับคำฟ้อง

โดยศาลปกครองสูงสุดให้เหตุผลว่า คำอุทธรณ์ของ สปน. เป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจในการวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำนวนของคณะกรรมการ และโต้แย้งเหตุผลในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการในข้อกฎหมาย และข้อสัญญาฯ ระหว่าง สปน.กับไอทีวีเท่านั้น

ซึ่งไม่ใช่กรณีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับหรือการบังคับตามคำสั่งขาดจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545

และการที่คณะกรรมการชี้ขาดว่า สปน.และไอทีวีต่างไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระแก่กันและกัน ซึ่งเป็นอำนาจของคณะ

อนุญาตตุลาการในเรื่องดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานและการชี้ว่าพนักงานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามกฎหมาย

จึงไม่ใช่เหตุที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาตุลาการได้

ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาคดีนี้ และมีคำสั่งยกคำฟ้องของ สปน.

ฉะนั้นความโดยสรุป ถือว่าไอทีวีไม่มีคดีความกับ สปน.อีกแล้ว

ที่นี่ย้อนไปที่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดีหุ้นไอทีวี ของ “พิธา ลัมเจริญรัตน์” ในส่วนของการเบิกความของ นายคิมห์ ลีริทวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ไอทีวี

“...การที่นายคิมห์ เบิกความว่า หากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา บ.ไอทีวี ขณะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทว่า บริษัทจะดำเนินการต่อไปหรือไม่

ซึ่งอาจจะประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือจะประกอบกิจการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของ บ.ตามข้อใดข้อหนึ่งจาก ๔๕ ข้อก็ได้

เป็นเรื่องในอนาคต ยังไม่ได้มีการพิจารณาในขณะนั้น แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ สปน. บอกละเมิดสัญญาจนถึงปัจจุบัน บ.ไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

อีกทั้งไม่พบข้อมูลหลักฐานว่า บ.ไอทีวีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.จัดแจ้งการพิมพ์ ปี ๒๕๕๐, พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑, พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ และไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์ วิทยุทัศน์ และสื่อโฆษณา ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิทยุทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑...”

อย่างที่เขียนไปวานนี้ ไอทีวีสามารถดำเนินการสื่อได้ โดยใช้แพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ อินสตาแกรม และ X (ทวิตเตอร์) เช่นสื่อหลักแทบทุกสำนักทำอยู่ ณ เวลานี้ โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตจาก กสทช.

ก็น่าสนใจว่าเมื่อเสร็จเรื่องแล้ว ไอทีวีจะกลับมาดำเนินการสื่อต่อไปหรือไม่

หรือจะแข่งไอทีวีไปตลอดกาล

หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้นไอทีวี ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และ สปน. ในตอนท้ายระบุว่า

“ทั้งนี้ บริษัทจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทิศทางของไอทีวีต่อไป”

ใครคือผู้ถือหุ้นใหญ่ ไอทีวี

ยุคแรก “ชินคอร์ป” ของตระกูลชินวัตร ถือหุ้นใหญ่ ไอทีวี

ต่อมาตระกูลชินวัตร ขายหุ้นชินคอร์ป ให้ “เทมาเส็กโฮลดิ้งส์” ของรัฐบาลสิงคโปร์ และได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “อินทัช”

พร้อมทั้งเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหม่

ปัจจุบัน อินทัช ถือหุ้นไอทีวีถึง ๕๓%

ผู้ถือหุ้นใหญ่ “อินทัช” คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ของเจ้าพ่อพลังงาน

“สารัชถ์ รัตนาวะดี”

ไอทีวีน่าจะประชุมผู้ถือหุ้นในเร็วๆ นี้ ก็คงจะมีการพูดคุยกันว่า จะดำเนินการสื่อต่อไปหรือไม่

ถ้าให้ทายล่วงหน้าคงจะยาก เพราะจะกลายเป็นการจุดชนวนการเมืองขึ้นมาทันที

แต่หาก ผู้ถือหุ้นไอทีวี ไม่ได้นำกรณี “พิธา ลัมเจริญรัตน์” มาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการสื่อต่อไปหรือไม่ ซึ่งในเชิงธุรกิจควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน

ไอทีวีจะกลับมาหรือไม่ ไม่ควรถูกครอบงำโดยเงื่อนไขของ “พิธา ลัมเจริญรัตน์”

ครับ...จับตาดูกันต่อไป

สื่อคุณภาพอย่างไอทีวีจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ ในแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ยูทูป เฟซบุ๊กเพจ ไลน์ อินสตาแกรม และ X (ทวิตเตอร์)

หรือไม่อาจหวนกลับมาอีกเลย เพียงเพราะกลัวมีปัญหาจากคดีหุ้นไอทีวีของ “พิธา ลัมเจริญรัตน์”

เห็นหรือยังครับว่ากระดุมเม็ดสุดท้าย ติดกันยังไง?



สำนักข่าวหัวเขียว☆ ต่อจากหน้า 1

ให้กระเด็นหลุดจากตำแหน่ง สส. และ
แคนดิเดตนายกฯ พรรคก้าวไกล

แต่สุดท้าย...ผีไอทีวีไม่เอียนอย่าง
ที่หวังกัน

นายพิธาก็ได้กลับเข้าสภา
หลังต้องโຕ้เต้มา 6 เดือนเต็มๆ

“แม่ลูกจันทร์” สรุปล่อยๆว่าที่ประชุม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก 8
ต่อ 1 เห็นว่า “นายพิธา” ไม่ขาดคุณสมบัติ
สส.ตามข้อกล่าวหาของ กกต.

เนื่องจากไอทีวีถูกยึดใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่ปี 2550
และถูก กสทช.ยึดคลื่นความถี่คลื่น
ในปีเดียวกัน

ไอทีวีจึงไม่มีสภาพเป็นสื่อทีวี
ตามมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ

แม้ปัจจุบันไอทีวียังไม่ยุบเลิกบริษัท
เพราะยังมีคดีฟ้องร้องภายในศาลปกครอง

แม้ภายหลังศาลปกครองอาจพิพากษา
ให้ไอทีวีขณะคดี??

แต่ไอทีวียังไม่สามารถกลับมา
ประกอบธุรกิจสื่อได้อย่างเดิม

เพราะไม่มีใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานีทีวี

และไม่มีคลื่นความถี่ที่จะแพร่

ภาพทีวีอีกต่อไป

ข้อสำคัญ บริษัทไอทีวีได้แจ้งต่อ
สำนักงานประกันสังคมว่าไม่มีพนักงาน
ไอทีวีตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

รายงานงบการเงินบริษัทไอทีวี
ก็ระบุว่าหยุดทำธุรกิจสื่อและไม่มี
รายได้จากการทำสื่อมาแล้ว 16 ปี

เอกสาร กงค.50 ย้อนหลัง 5 ปี ก็
ยืนยันว่าไอทีวีไม่มีรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจสื่อแม้แต่บาทเดียว

ด้วยหลักฐานและข้อเท็จจริงดัง
ที่สาธยายมาข้างต้น “นายพิธา”
จึงหลุดบ่วงศาลรัฐธรรมนูญได้กลับ
เข้าสภาฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

จะได้ตกเบิกเงินเดือน สส.ย้อนหลัง
6 เดือนทุกบาททุกสตางค์

ส่วนแก้อีหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่
ให้นายชัยวัช คุลาชน นิ่งแก้ขัดชั่วคราว
ก็คงจะได้คืนหลังการประชุมใหญ่พรรค
ปลายเดือนเมษายน

หรือถ้าจะปล่อยให้ “นายชัยวัช”
เป็น หน.พรรคก้าวไกลต่อไป

“นายพิธา” ก็ยังเป็นแคนดิเดต
นายกฯเหมือนเดิม!!

เพราะภารกิจสำคัญของนายพิธา
คือเป็นแม่ทัพใหญ่นำพรรคก้าวไกล

เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

ตั้งเป้าว่าเลือกตั้งครั้งหน้า พรรค
ก้าวไกลต้องได้ สส.เกินครึ่งสภาฯ

ต้องเพิ่ม สส.จาก 150 คน ให้ถึง
251 คน

เพื่อกำหนดว่าเลือกตั้งครั้งหน้า
พรรคก้าวไกลจะได้เป็นรัฐบาลพัน
เปอร์เซ็นต์

และนายพิธาจะขึ้นแท่นเป็น
นายกฯ คนที่ 31 ของประเทศไทย

นี่แหละคือโจทย์ใหญ่ที่ “นายพิธา”
ต้องตามล่าหาความฝันให้เป็นความจริง
เลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่ามาช้าหรือ
มาเร็ว...

พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยคือ
คู่แข่งดำ

เพราะวงโคจรบังคับให้ 2 พรรค
ต้องตัดเชือกกันเอง

เลือกตั้งครั้งนี้พรรคก้าวไกลชนะ
พรรคเพื่อไทยแล้วก็จริง

แต่ครั้งหน้าต้องชนะพรรคเพื่อไทย
มากขึ้นอีกเท่าตัว

“แม่ลูกจันทร์” เชื่อว่าเลือกตั้ง
ครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะได้ สส.เพิ่ม
ขึ้นแน่นอน

แต่จะได้เกินครึ่งสภาหรือไม่...
ยังไม่แน่นอน โยม.



วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

ประชาธิปไตยมีแพ้มีชนะ

นับเป็นชัยชนะทางการเมืองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพรรคก้าวไกล เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิชิต ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสื่อ หรือเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ จึงไม่พ้นจาก สส. เพราะขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 และ 101 ทำให้นายพิชิตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ สส. หลังจากถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

เหตุที่นายพิชิตเป็นผู้ชนะคดีท่ามกลางเสียงเชียร์ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นบริษัทไอทีวี ที่นายพิชิตถูกร้องว่าเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 หลังจากที่ถูกรัฐบาลยกเลิกสัญญาและคณะกรรมการกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม (กสทช.) ก็ไม่ได้จัดสรรคลื่นความถี่ให้

รัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับสืบทอดอำนาจรัฐประหาร กสทช. น่าจะเป็นฉบับแรก และฉบับเดียว ใน 20 ฉบับของประเทศไทย ที่ห้ามนักการเมืองเป็นผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนอื่นๆที่ไม่มีประเทศประชาธิปไตยไหนในโลกเขาทำกัน รัฐธรรมนูญไทยอาจต้องการอะไร

เชื่อว่าต้องการห้ามนักการเมือง

ใช้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงเชียร์ตัวเองหรือพรรค เอาเปรียบคู่แข่งอื่นๆที่ไม่มีสื่อในมือ แต่ประเทศประชาธิปไตยแท้ เช่นสหรัฐฯ ปล่อยให้หนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์เสนอข่าวหรือวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้โดยเสรี ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขณะนี้ยิ่งไม่มีทางห้าม

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้า ใครจะสามารถยับยั้งไม่ให้มีการสื่อสารทางออนไลน์เข้าสู่โทรศัพท์มือถือได้ทั่วโลก ชัยชนะของนายพิชิตทำให้กลับไปเป็น สส. ได้อีกครั้ง อาจรวมทั้งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำฝ่ายค้านในสภา ที่ผ่านๆมา โพลทุกสำนักยกให้นายพิชิตเป็นผู้นำการเมืองที่มีคะแนนนิยมมากที่สุด

พรรคก้าวไกลเคยมีชัยชนะครั้งสำคัญสุด คือชนะเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 สามารถล้มแชมป์พรรคเพื่อไทยได้เป็นครั้งแรกในการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านๆมา แต่กลับเสียท่าในศึกชิงนายกรัฐมนตรี นายพิชิตหัวหน้าพรรคที่มี สส. มากที่สุด กลายเป็นผู้แพ้เพราะรัฐธรรมนูญกับ สว. และเกมการเมือง

จึงเชื่อว่าทั้งชัยชนะและการปราชัยที่ผ่านๆมา จะเป็นบทเรียนสำคัญในการต่อสู้ทางการเมืองต้องมีการประสานผลประโยชน์ ไม่มีฝ่ายใดชนะเบ็ดเสร็จฝ่ายเดียวและไม่มีฝ่ายใดที่ต้องแพ้อับอาย นายพิชิตมีโอกาสกลับมาชิงนายกรัฐมนตรีอีก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ง.